



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๒๔

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารโน้ตชาฟารี (องค์การมหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๔๓๙๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การบริหารโน้ตชาฟารี (องค์การมหาชน) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบผลการทบทวนการโอนสำนักงานเชียงใหม่โน้ตชาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของทั้งสองหน่วยงาน ความคุ้มค่า ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับการโอนสำนักงานเชียงใหม่โน้ตชาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์กับการจัดตั้งองค์การบริหารโน้ตชาฟารี (องค์การมหาชน) ภายใต้บริบทแวดล้อมในปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

๒. เห็นควรสนับสนุนในหลักการการจัดตั้งองค์การบริหารโน้ตชาฟารี (องค์การมหาชน) เนื่องจากผลการทบทวนการโอนฯ ตามข้อ ๑ ได้บ่งชี้ว่า ผลประกอบการของสำนักงานเชียงใหม่โน้ตชาฟารีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเอง ประกอบกับรายละเอียดการจัดตั้งองค์การบริหารโน้ตชาฟารี (องค์การมหาชน) ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งอัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งการหารายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐภายในปีที่สี่ของการจัดตั้ง อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ปฏิบัติงาน ควรกำหนดจ่ายในอัตราเดียวกันกับที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในส่วนที่ปฏิบัติงานในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Sarabun

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๙๙๙๑ (สุณี) ๘๙๙๑ (ชญาภัส)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th